

CÁC VĂN BẢN KHÁC

NGHỊ QUYẾT của Hội đồng Chính phủ số 127-CP ngày 9-5-1977 về một số chủ trương trước mắt đối với Việt kiều.

Việt kiều ở rải rác nhiều nước trên thế giới, phần đông có tinh thần yêu nước. Nhưng cũng có một số cam tâm làm tay sai cho địch, thù hằn với cách mạng và cũng có một số nhỏ bị địch lợi dụng làm tay sai cho chúng. Trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước phần lớn bà con đã ủng hộ bằng nhiều hình thức cuộc đấu tranh của nhân dân trong nước.

Từ ngày nước nhà được thống nhất và mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước, bà con Việt kiều càng hướng về Tổ quốc, thiết tha được về thăm quê hương, được đoàn tụ với gia đình, được về nước phục vụ, được Chính phủ bảo hộ quyền lợi chính đáng khi còn ở nước ngoài, v.v...

Để giải quyết một phần những nguyện vọng nói trên của bà con, Hội đồng Chính phủ quyết định một số chủ trương trước mắt đối với Việt kiều như sau.

1. CHỦ TRƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC TẦNG LỚP VIỆT KIỀU

1. Đối với trí thức: Trí thức Việt kiều phần đông có kiến thức khoa học, kỹ thuật khá, có hiểu biết về sản xuất và quản lý kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa phát triển. Vì vậy cần động viên và sử dụng tốt anh chị em vận dụng vào công cuộc xây dựng đất nước.

a) Đối với những anh chị em làm những ngành nghề cần thiết cho trong nước, nếu tình nguyện xin về hẳn, và các cơ quan trong nước sắp xếp được thích đáng về công việc v.v... thì sẽ lần lượt điều động anh chị em về.

b) Đối với những anh chị em chưa có điều kiện về, thì giao công việc cho anh chị em làm tại chỗ, như giao đề tài nghiên cứu, làm công tác thông tin khoa học, sưu tầm tài liệu, v.v... Hàng năm, anh chị em có thể về làm việc ngắn ngày với các ngành có liên quan trong nước. Những công trình nghiên cứu, những sáng chế, phát minh có giá trị đều được xét và khen thưởng.

2. Đối với số học sinh đại học đang học: Các Sứ quán của ta cần nắm lại đầy đủ lực lượng này (số lượng, ngành nghề đang học, v.v...) và theo sự hướng dẫn của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp có thể gợi ý học những ngành nghề phù hợp với yêu cầu trong nước. Các Sứ quán cần tổ chức tốt việc quản lý anh chị em, giúp bồi dưỡng về chính trị, động viên anh chị em khắc phục khó khăn tiếp tục học tập thành tài. Đối với những học sinh gặp nhiều khó khăn trong đời sống, Nhà nước sẽ xem xét cụ thể và giúp đỡ, căn cứ vào đề nghị của Sứ quán.

3. Đối với công nhân và công thương gia: Nói chung số bà con này đều đã có gia đình, cơ nghiệp ở nước sở tại, đời sống tương đối ổn định, nên ở lại làm ăn lâu dài, và tùy

theo khả năng mà đóng góp vào việc xây dựng đất nước. Từng thời gian, bà con có thể về thăm quê hương.

Những công nhân lành nghề muốn xin về nước hẳn đề phục vụ, thì sẽ xem xét từng trường hợp, và có thể được bố trí làm việc trong các xí nghiệp của Nhà nước.

Sứ quán và Hội Việt kiều nên động viên công thương gia gửi máy móc, vật tư, tiền, v.v... về góp phần xây dựng đất nước.

4. Đối với những người già cả muốn về nước hưởng tuổi già :

Nếu có điều kiện thuận lợi để tự túc sinh sống ở trong nước, thì có thể được phép hồi hương.

5. Đối với các thiếu nhi Việt kiều : Các đoàn thể Việt kiều ở nước sở tại, với sự giúp đỡ của Sứ quán, có trách nhiệm tổ chức cho các cháu học tiếng Việt và lịch sử Việt Nam. Việt kiều muốn cho con cái về nước học tập thì phải có thân nhân ở trong nước chịu trách nhiệm nuôi dưỡng.

6. Đối với số người trước đây nguyện quyền cho đi thăm gia đình, chữa bệnh, đi tu nghiệp, nay xin về : Cần xem xét cụ thể thái độ chính trị của từng người và gia đình họ (và khả năng nghề nghiệp), để giải quyết có thể cho hồi hương từng trường hợp.

II. MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CỤ THỂ

A. Đối với những người về nước công tác

1. Đối với những người về hẳn : Những trí thức, công nhân lành nghề được phép về làm việc ở các cơ quan, xí nghiệp của Nhà nước đều được tuyển dụng theo đúng quy chế của Nhà nước. Họ có quyền lợi và nghĩa vụ như mọi công nhân, viên chức. Các ngành ở trung ương và các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận Việt kiều về hẳn trong nước công tác cần bố trí công việc hợp với ngành nghề và năng lực của anh chị em, sắp xếp lương bổng cho thích đáng theo chế độ chung ở trong nước, có chiếu cố, có thể có phụ cấp thêm nếu gặp sinh hoạt khó khăn trong một thời gian nhất định. Những người có tài năng đặc biệt cần được ưu đãi thích đáng.

Việt kiều được về hẳn trong nước công tác cần tự túc mọi chi phí : trong trường hợp quá khó khăn, Nhà nước có thể giúp đỡ, căn cứ đề nghị của các Sứ quán. Đề quen dần với đời sống trong nước, trong thời gian một năm sau khi về nước, Việt kiều được chiếu cố về tiêu chuẩn lương thực và thực phẩm. Ban Việt kiều trung ương có trách nhiệm cùng các ngành có liên quan (Bộ Nội thương, Bộ Lương thực và thực phẩm, v.v...) bàn bạc và quy định cụ thể.

2. Đối với những người được mời về nước làm việc ngắn ngày :

Nhà nước sẽ đài thọ các khoản chi phí đi, về, ăn, ở, đi lại, v.v... và tính vào ngân sách của cơ quan mời. Ban Việt kiều trung ương, Bộ Tài chính và Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu và trình Chính phủ phê chuẩn chế độ này.

B. Đối với Việt kiều được hồi hương :

Việt kiều được hồi hương phải tự túc về mọi chi phí. Cần khuyến khích Việt kiều mang về các máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất.

Về đến địa phương, những Việt kiều có nghề nghiệp và còn sức lao động sẽ được giúp đỡ giải quyết công ăn việc làm.

C. Đối với Việt kiều về thăm quê hương :

Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao có trách nhiệm, với sự thỏa thuận của Ban Việt kiều trung ương, giải quyết nhanh chóng các đơn của Việt kiều xin về thăm quê hương trong vòng 3 tháng sau khi Sứ quán ta nhận được đơn. Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ Nội thương tổ chức khách sạn nội địa và việc đón tiếp Việt kiều về thăm quê hương, bảo đảm được ăn, ở, dàng hoàng.

D. Về hàng hóa, ngoại tệ của Việt kiều mang về :

— Hàng hóa và ngoại tệ do Việt kiều mang về phải được khai báo theo đúng thủ tục của Hải quan. Hàng hóa của Việt kiều về ngẫu ngày, ngoài những thứ được miễn thuế theo quy định của Nhà nước, đều phải đóng thuế theo chế độ chung.

— Tài sản của Việt kiều hồi hương (kể cả số Việt kiều về nước hẳn để công tác) được hưởng chế độ tài sản di chuyển.

— Ngoại tệ mang về được đổi theo tỷ giá khuyến khích.

E. Đối với thân nhân của Việt kiều xin ra nước ngoài để thăm hoặc ở hẳn với Việt kiều :

Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao có trách nhiệm bàn bạc với Ban Việt kiều trung ương để xét từng trường hợp và quyết định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để đưa công tác Việt kiều đi vào nề nếp, động viên và sử dụng tốt khả năng của Việt kiều vào việc xây dựng đất nước, và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Việt kiều, cần phải :

1. Tăng cường cán bộ có năng lực cho những bộ phận chuyên trách công tác Việt kiều ở các Sứ quán ta tại nước ngoài có nhiều Việt kiều.

2. Ở trong nước, cần tăng cường cơ quan Ban Việt kiều trung ương ; ở các cơ quan có nhiều việc liên quan đến Việt kiều như Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước cần có một bộ phận chuyên trách để giúp thủ trưởng (là thành viên Ban Việt kiều trung ương), giải quyết những vấn đề của Việt kiều theo chức năng của mình.

3. Các cơ quan như Bộ Nội thương, Cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước, v.v... và các Ủy ban nhân dân địa phương trên cơ sở những chủ trương, chế độ đối với Việt kiều, có trách nhiệm giải quyết một cách thuận lợi, nhanh chóng những yêu cầu của Việt kiều lúc về nước (ăn ở, đi lại, đổi tiền, tham quan, v.v...).

Ban Việt kiều trung ương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này.

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 1977

T.M. Hội đồng Chính phủ

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

PHẠM HÙNG